



พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Mae Moh Mine Museum

# บทความ : เเพจ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

"น้ำพระทัยจร ไกลสู่ไพร่ฟ้า พระเมตตาพาไทยให้สุขศรี  
ทรงปกปำดินฟ้ามหานที ด้วยพระปรีชาชาญปานเทพไท  
ขอตามรอยได้เบื้องยุคลบาท ร่วมสร้างชาติสร้างไทยไม่หวั่นไหว  
แผ่นดินนี้มีพระประสงส์ใด ถวายใจถวายชีพวงของค์"

สวัสดีจ้าแฟนเพจทุกคน เจอกันทุกศุกร์เช่นเคยกับแอดมินหน้ามันประจำเพจ มาจ้า...วันนี้แอดมินขอหยิบยกเรื่อง  
“โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.- กฟผ. เหมืองแม่เมาะ)” จากบทกลอนแอดมินหยิบยก  
มาจาก โชนที่ 4 : พันธุ์พฤกษมี เพราะพระองค์ธำรงไว้ ในสวนน้ำพระทัย กฟผ.เหมืองแม่เมาะนั่นเองจ้า

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.- กฟผ. เหมืองแม่เมาะ) ได้เริ่มต้นในปี พ.ศ.2535  
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการ ศึกษาพืชพันธุ์ต่างๆ และบุคคลที่สนใจ ได้มีโอกาสปฏิบัติงานศึกษาพืช  
พันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่จำนวนมากในประเทศไทย ได้ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวบรวม เป็นหลักฐานไว้ และเพื่อเป็นสื่อ  
ระหว่างสถาบันต่างๆ บุคคลต่างๆ ที่ทำการศึกษา ให้สามารถร่วมใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้การศึกษาไม่ซ้ำซ้อน สามารถ  
ดำเนินการได้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได้

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา(เหมืองแม่เมาะ)ฯ ของแอดมินได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน  
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง  
ประเทศไทย กฟผ.เหมืองแม่เมาะ (อพ.สธ.-กฟผ.) ได้ดำเนินการแจกเมล็ดพันธุ์ ให้สำหรับคณะที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์  
ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา(เหมืองแม่เมาะ) หรือนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเมล็ดพันธุ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
(อพ.สธ.-กฟผ.เหมืองแม่เมาะ) โดยทางพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา(เหมืองแม่เมาะ)ฯ ได้ดำเนินการแจกเมล็ดพันธุ์  
ไปแล้วกว่า 10 ชนิดเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ เหลืองปรีดิยาธร , อินทนิล , ทองอุไร , มะค่าแต้ , กาสละทอง , หางนกยูง , หวี , ชีเหล็ก  
, เสี้ยวป่า และ กระบะก เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์และการขยายพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ธรรมชาติในคนรุ่นหลังได้  
อนุรักษ์สืบสานต่อไป ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมและโครงการที่ดีมากเลยทีเดียว วันนี้แอดมินมาชวนแฟนเพจมาร่วมปลูกป่าเพิ่ม  
พื้นที่สีเขียวด้วยกันจ้า

สำหรับวันนี้แอดมินหน้ามันประจำเพจต้องขอตัวลาไปปลูกป่าก่อนน้าจ้า...แล้วพบกันใหม่ในEP.หน้า สวัสดีจ้า  
ข้อมูลจาก : สวนน้ำพระทัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

